



C.TY C.PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN
HAMICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

=====
Hà Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2013

Số : 36 /2013 /KSH

"V/v: Giải trình một số nội dung BCTC
soát xét bán niên năm 2013"

Kính gửi : **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM

Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản HAMICO xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Sở giao dịch trong thời gian qua và rất mong nhận được sự giúp đỡ của Sở giao dịch trong thời gian tới.

Trong báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013 của chúng tôi đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam, có nêu một số ngoại trừ và lưu ý như sau:

- Việc tạm ngừng sản xuất Nhà máy gạch HAMICO I nên Công ty chưa thực hiện hạch toán phần khấu hao của những tài sản cố định hữu hình và chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn liên quan của nhà máy này vào kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013, với giá trị ước tính lần lượt là 1.272.968.018 đồng và 380.000.000 đồng.
- Tại ngày 30/6/2013, công nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền khoảng 43 tỷ đồng (tại ngày 01/01/2013 là 36 tỷ đồng). Công ty lỗ lũy kế tới ngày 30/6/2013 là âm 6.091.542.978 đồng và luồng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2013 âm 13 tỷ.
- Ngoài ra tại phần thông tin các bên liên quan hiện nay công ty đang vay các bên có liên quan với số tiền khoảng 42 tỷ đồng.

Chúng tôi xin được giải trình cụ thể như sau:

- Công ty chúng tôi thực hiện việc xây dựng và cải tạo, nâng cấp công nghệ Nhà máy gạch HAMICO I. Liên quan đến việc này chúng tôi buộc phải tạm ngừng sản xuất để thi công công trình. Toàn bộ những tài sản liên quan đến nhà máy gạch HAMICO I chúng tôi tạm thời chưa hạch toán phần khấu hao và chưa phân bổ chi

phí sửa chữa lớn liên quan đến nhà máy này trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2013 vì nhà máy đang trong quá trình xây dựng. Khoản chi phí trên sẽ được chúng tôi hạch toán vào giá thành sản xuất khi nhà máy hoạt động trở lại.

- Trong năm qua vẫn là một năm của nền kinh tế khó khăn nên việc sụt giảm doanh thu cũng là điều dễ hiểu. Việc này đã làm giảm lợi nhuận của công ty và các khoản phải thu ngắn hạn. Mặt khác, do chúng tôi tạm ngừng sản xuất nhà máy gạch nên doanh thu từ nhà máy gạch có không đáng kể, trong khi đó phần vay và nợ ngắn hạn của chúng tôi tăng vì chúng tôi phải huy động nguồn tiền để chi trả các khoản nợ đến hạn. Đó là nguyên nhân công nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn. Công ty chúng tôi tin tưởng rằng khi nhà máy gạch hoạt động trở lại, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn.
- Trước đó, chúng tôi xác định các bên liên quan dựa trên ảnh hưởng trực tiếp của họ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, do vậy chúng tôi chưa thực hiện công bố các giao dịch này trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc báo cáo UBCK Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 26 □ Thông tin về các bên liên quan, thì những cá nhân này được xác định là các bên liên quan do vậy chúng tôi đã trình bày các giao dịch này trong Bản thuyết minh BCTC.

Kính đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam tạo điều kiện giúp Doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

*** Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO
Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Hành

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM

Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam xác nhận các giải trình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico tại Công văn số 36/2013/KSH ngày 30 tháng 8 năm 2013 liên quan đến việc giải trình một số nội dung trong Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2013 là phù hợp với Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính của Kiểm toán viên.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2013

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Hồng

0701
TẬP
KHOÁNG
SẢN
HAMICO
PHỤ LỤC